

Chuẩn độ EasyPlus™



Chuẩn kế EasyPlus™

Easy pH

Easy Cl

Easy Ox

Easy Pro

Easy KFV

Chuẩn kế cho mẫu của bạn
Đơn giản và Mức giá hợp lý

METTLER TOLEDO

Có Plus

Bộ sản phẩm hoàn chỉnh

Chuẩn kế EasyPlus™ công nghệ Thụy Sĩ của METTLER TOLEDO cung cấp bộ sản phẩm cho các ứng dụng của bạn. Thao tác thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như có giao diện thông minh iTitrate™ và iTitrate™ intelligence.

Công nghệ Thụy Sĩ



Chuẩn kế nhỏ, gọn, chính xác từ vật liệu tốt và công nghệ Thụy Sĩ. Được dùng cho bất kỳ phòng thí nghiệm chất lượng nào.

Vận hành nhanh iTitrate™



Thao tác đơn giản, giao diện thông minh, điều khiển trực quan. Tiết kiệm thời gian đào tạo, thực hiện công việc khác tốt hơn.

Sẵn sàng phân tích với iTitrate™ intelligence



Thông tin tích hợp chỉ cần một vài thông số được cài trước khi thiết bị tiến hành chuẩn độ.

Dịch vụ và Hỗ trợ



Tận dụng dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi qua internet. Video, câu hỏi thường gặp và vô số các ứng dụng chỉ với một cú nhấp chuột.



Easy KFV



Easy Pro

► www.mt.com/easyplustitration

Công nghệ Thụy Sĩ với mức giá hợp lý dành cho mọi người

Chuẩn kế EasyPlus™ được thiết kế và xây dựng bởi đội ngũ phát triển của Thụy Sĩ tuân theo tiêu chuẩn phần mềm và phần cứng cao nhất. Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đã phát triển một thiết bị từ các bộ phận có chất lượng cao và chỉ cần một bước tiến rất nhỏ. Những chuẩn kế này không chiếm nhiều không gian nhưng vẫn cho kết quả đúng và chính xác nhất có thể.

Kỹ thuật Thụy Sĩ



Để sử dụng với mức giá hợp lý trong khi vẫn đảm bảo chất lượng là thách thức đặt ra cho các đội ngũ phát triển phần mềm và phần cứng của Thụy Sĩ. Chuẩn kế EasyPlus™ là thành quả phát triển tuyệt vời của các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và vận hành thiết bị.

Chắc & bền



Chuẩn kế EasyPlus™ được chế tạo từ các thành phần chất lượng cao, có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt trong phòng thí nghiệm. Hãy đầu tư vào một thiết bị có độ bền chắc vượt trội.

Nhỏ nhưng vượt trội



Công nghệ cơ khí và điện tử mới nhất hiện nay giúp EasyPlus™ trở thành chuẩn kế có kích thước nhỏ đến không ngờ. Các thành phần và kỹ thuật tuyệt vời góp phần giúp thiết bị nhỏ bé này có khả năng thực hiện bất kỳ chuẩn độ nào một cách dễ dàng.



Kết quả đúng & chính xác



- Kết quả đúng, chính xác, được bảo đảm nhờ các ống buret và các điện cực có độ chính xác cao
- Tính toán kết quả tự động
- Kết quả được lưu và có thể in ra hoặc chuyển tới phần mềm EasyDirect™

Chất lượng thiết kế và vật liệu: từ những bậc thầy về kỹ thuật.

Khởi động nhanh với vận hành iTitrate™

Chuẩn kế EasyPlus™ được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng thông thường với thao tác đơn giản nhờ giao diện người dùng theo định hướng Apps. Điều khiển đơn giản và trực quan có thể nói ngôn ngữ của bạn và 14 ngôn ngữ khác. Quy trình cài đặt và lắp đặt được hỗ trợ bởi hướng dẫn EasySetup có trong thiết bị, nghĩa là chuẩn kế sẽ được khởi động và vận hành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Dễ sử dụng



Việc vận hành EasyPlus™ trở nên dễ dàng hơn nhờ có thiết kế Apps kiểu điện thoại thông minh được sử dụng để kiểm soát mọi chức năng chính của thiết bị. Đơn giản và trực quan.

LongClick™



Không cần phải luôn đi tìm các phân tích thông thường của bạn. Một LongClick™ là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu cho phép phân tích cuối cùng.

EasySetup



EasySetup hướng dẫn bạn từng bước thông qua trình tự cài đặt. Việc cài đặt và phát triển ứng dụng được đơn giản hóa thông qua lập trình đầy đủ và sinh động.



Nói ngôn ngữ của bạn



Bất cứ ai ở bất cứ đâu đều có thể sử dụng chuẩn kế EasyPlus™. Ngôn ngữ của bạn và 14 ngôn ngữ khác được lập trình trong thiết bị gồm: Ả Rập, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và tiếng Anh.

Giao diện thân thiện với người dùng cùng menu quen thuộc trong Apps Style.

Hãy sẵn sàng tiến hành phân tích mẫu thử với iTitrator™ Intelligence

iTitrator intelligence hỗ trợ người dùng trong việc thiết lập các phương pháp đơn giản nhất có thể. Chỉ cần cài một vài thông số và chuẩn kế sẽ thực hiện phần còn lại, thậm chí các phép tính cũng được thực hiện tự động theo đơn vị kết quả đã chọn. iTitrator intelligence đơn giản hóa quy trình cho các nhân viên đã từng phải thực hiện chuẩn độ bằng tay. Việc điều khiển, tính toán và cài đặt được hỗ trợ bởi chức năng trợ giúp và chương trình tự động với chuẩn kế EasyPlus™.

iTitrator™ intelligence



Chuẩn kế EasyPlus™ tự động tính toán kết quả bằng việc sử dụng những công thức được định sẵn. METTLER TOLEDO đã lập trình các công thức tính toán phổ biến nhất. Bạn chỉ cần chọn đơn vị kết quả và để thiết bị thực hiện phần còn lại.

Dụng cụ kiểm tra



Nếu có vấn đề xảy ra, dụng cụ kiểm tra như máy kiểm tra điện cực có thể giúp bạn khắc phục sự cố qua những hướng dẫn chi tiết. Bạn có thể phân tích lại các mẫu với thời gian ngắn nhất.



Chuẩn độ bằng tay

Bạn vẫn thực hiện việc chuẩn độ bằng tay? Một chuẩn kế tự động có thể làm gì để cải thiện việc phân tích mẫu của bạn?

- Một ống buret tự động và đầu xả nhúng chìm giúp tăng độ chính xác. Không có sự chênh lệch giữa các giọt.
- Điện cực phát hiện điểm cuối giúp tăng độ chính xác. Loại bỏ chuẩn độ thừa và sai khác từ việc nhìn màu.
- Không còn lỗi tính toán do xử lý kết quả tự động.
- Tránh các lỗi ghi chép với phần mềm thu thập dữ liệu hoặc máy in.
- Tiết kiệm thời gian cho người vận hành, chỉ cần khởi động phân tích và bạn có thể thực hiện những công việc khác.
- Có khả năng lặp lại tốt hơn, đảm bảo phân tích của bạn được thực hiện cùng cách thức vào mọi lúc.

Kỹ thuật “tích hợp” tiên tiến giúp thực hiện việc chuẩn độ.

Sự kết hợp hoàn hảo cho mọi mục đích

Easy pH



Là thiết bị cần thiết cho chuẩn độ axit/bazơ tự động gồm xác định hàm lượng axit trong nước hoa quả, sữa và rượu cũng như giá trị p và m trong nước và nhiều loại khác.

Easy Cl



Là thiết bị cần thiết cho việc xác định nồng độ Clo trong thực phẩm và các sản phẩm khác, cũng như xác định hàm lượng bạc qua phản ứng kết tủa.

Easy Ox



Là thiết bị cần thiết cho việc chuẩn độ ôxi hóa khử tự động như xác định hàm lượng SO₂ trong rượu, đường khử, chỉ số peroxyt, hàm lượng vitamin C và nhiều loại khác.

Easy Pro



Với sự kết hợp ba loại chuẩn độ chính: axit/bazơ, kết tủa và ôxi hóa khử, thiết bị này xác định các thông số phổ biến nhất trong thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm hóa chất.

Easy KFV



Là những gì bạn cần cho việc thực hiện chuẩn độ Karl Fischer thể tích từ 100 ppm đến 100% trong thực phẩm, sản phẩm hóa chất và các loại mẫu khác.



Bảng so sánh đặc tính	Easy pH	Easy CI	Easy Ox	Easy Pro	Easy KFV
Ứng dụng	Axit / Bazơ	Kết tủa	Ôxi hóa khử	Axit / Bazơ, Kết tủa, ôxi hóa khử	Karl Fischer dung tích
Số phương pháp chuẩn độ	1	1	1	3	1
Mã số đặt hàng	30060041	30060043	30060042	30060044	30060045
LongClick™	Có	Có	Có	Có	Có
Hướng dẫn khởi động dễ dàng	Có	Có	Có	Có	Có
Trợ giúp trực tuyến	Có	Có	Có	Có	Có
Phép tính được cài đặt sẵn	Có	Có	Có	Có	Có
Ngôn ngữ	Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Thái Lan, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Ả Rập				
Khả năng kết nối PC của EasyDirect™	Có	Có	Có	Có	Có

Phụ kiện

Phần mềm	Phần mềm chuẩn độ EasyDirect™ Titration dành cho PC
Điện cực	Bộ điện cực BNC EasyPlus™
Máy in	USB-P25
Cân phân tích	New Classic
Ống buret	10, 20 hoặc 50mL
Máy bơm	Bơm Easy
Bộ phận máy khuấy	EasyStir

Có Extra Plus



Hỗ trợ từ chuyên gia

Bạn cần kỹ thuật ứng dụng để chuẩn độ một mẫu cụ thể? Bạn cần mẹo nhỏ để việc chuẩn độ tốt nhất hoặc ý kiến chuyên gia trong việc hỗ trợ kỹ thuật? Rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký vào trang web Chuẩn độ EasyPlus™ và bạn sẽ có được sự trợ giúp toàn diện cho công việc hàng ngày của mình.



Thẩm định hiệu năng

Thẩm định EasyPlus™ sẽ được tiến hành dễ dàng với bộ thẩm định. Bạn chỉ cần phân tích 3 lần dung dịch chuẩn độ thích hợp với ứng dụng của bạn. Nhập các kết quả vào trang web dành riêng cho việc đăng ký Chuẩn độ EasyPlus™ để nhận báo cáo thẩm định hiệu năng xác định độ chính xác cho chuẩn kế của bạn.



Bảo dưỡng

Các kỹ sư kỹ thuật với chuyên môn cao trong việc khắc phục sự cố và bảo dưỡng, đảm bảo chuẩn kế hoạt động không bị lỗi. Sử dụng dịch vụ bảo dưỡng toàn diện giúp tránh chi phí sửa chữa và thời gian chết. Các chuyên gia của sẽ kiểm tra, bảo dưỡng chuẩn kế, đảm bảo hiệu suất hoạt động và độ tin cậy tốt nhất.

www.mt.com/easyplustitration

Để biết thêm thông tin

METTLER TOLEDO Group
Analytical
Local contact: www.mt.com/contact

Có thể thay đổi về kỹ thuật
© 06/2018 METTLER TOLEDO
30073667A
Marketing Titration / MarCom Analytical